



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

31 กรกฎาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นายเทิดศักดิ์ บุญยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับสสจ.ยะลา และเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำพระราชทานแก่รพ.เบตง และรพ.รามัน เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 และกล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)" 4,830,177 บาท มอบแก่สสจ.ยะลา โดยทรงให้จัดตั้งเป็น "กองทุนพระราชทานชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)" เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก สำหรับใช้ในรพ. 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ รพท.ยะลา รพ.ปัตตานี และรพท.นราธิวาส โดยมีรพท.ยะลาเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งพระราชทานเครื่อง Infusion Pump แก่รพ.เบตง 5 เครื่อง และรพ.รามัน 4 เครื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวอินโฟเควสท์)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า สมาชิกผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพในระดับนานาชาติ (The GCI Global Advisory Council) จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ฟื้นตัวการระบาดของโรคโควิด 19 ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 จาก 184 ประเทศทั่วโลก โดยประเมินจากดัชนี 2 ด้าน คือ ภาพรวมในมิติการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และความรุนแรงผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด19 (Global Severity Index) โดยดัชนีการฟื้นตัวของไทยได้ 82.27 อยู่ในกลุ่มประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก ประเมินจาก 1.จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ต่อประชากร 2.ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ 3.จำนวนการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ 4.จำนวนการตรวจต่อประชากร และคะแนนความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดย Johns Hopkins University สหรัฐอเมริกา ส่วนดัชนีความรุนแรงของสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ไทยได้คะแนน 10.70 อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีมือกบวิกฤตได้ดี ประเมินจาก 1.จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร 2.สัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 เปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่างๆ ต่อประชากร และคะแนนความมั่นคงด้านสุขภาพโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กรมควบคุมโรค ตรวจสอบและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในการตรวจคัดกรอง และดูแลความพร้อมของห้องปฏิบัติการตรวจโรคโควิด-19 ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมพร้อมรับมาตรการผ่อนปรนในระยะต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และนายสรายุทธโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผอ.สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก และคณะทำงาน ตรวจสอบประเมินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการรองรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เข้ามาใช้สถานที่ของสวนนงนุชพัทยาในการจัดงานของ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ และกล่าวว่า สวนนงนุชพัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก มีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ NICE ที่ทันสมัยทุกด้าน การตรวจสอบคุณภาพและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดครั้งนี้ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสวนนงนุชพัทยานีมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนภาคธุรกิจไมซ์ บนมาตรฐานที่สศ.กำหนด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า ขณะนี้รับรองสถานกักตัวในรพ.ทางเลือก รองรับโครงการ Medical & Wellness Programs แล้ว 124 แห่ง แบ่งเป็น รพ.เอกชน 98 แห่ง และคลินิกเอกชน 26 แห่งโดยชาวต่างชาติกลุ่มแรกที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ จีน เมียนมา กัมพูชา 920 คน รวมกับญาติแล้วจะมีประมาณ 2,000 คน โดยชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการต้องนัดหมายล่วงหน้า และเข้ารับการรักษารวมกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง คือ วันแรก วันที่ 3-5 และวันที่ 14 เพื่อความมั่นใจว่าผู้ป่วยและผู้ติดตามจะไม่มีอาการแพร่เชื้อโควิด-19

นพ.ไพบุลย์ เอกแสงศรี เลขาธิการสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้และทำให้เศรษฐกิจของประเทศกระเตื้องขึ้น คาดว่าระยะต่อไปจะมีรพ.เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก 98 แห่ง

### มาตรการของสคบ. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js.100, mcot, newtv, nationtv, mthai, efinancethai, workpointtoday, innnews, tnnthailand, thaiquote, thebankokinsight, businessstoday, hoonsmart)

-สคบ. เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวัน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย กลับมาจากประเทศอียิปต์ 4 ราย เป็นนักศึกษาชายไทย อายุ 21 ปี, 23 ปี และ 25 ปี 2 ราย เดินทางถึงไทย 17 ก.ค. เทียบวันเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 2 ราย เข้าพักในสถานที่กักตัวของรัฐ จ.ชลบุรี และตรวจหาเชื้อวันที่ 28 ก.ค. ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดไม่มีอาการ และชาวอุธิดาระเบีย 2 ราย เป็นนักศึกษาชายไทย อายุ 25 ปี และแม่บ้านหญิงไทย อายุ 50 ปี เดินทางถึงไทย 25 ก.ค. เทียบวันเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 1 ราย เข้าพักในสถานที่กักตัวของรัฐ จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อวันที่ 28 ก.ค. ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดไม่มีอาการ ผู้ป่วยสะสม 3,304 ราย ผู้เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย หายป่วยแล้ว 3,111 ราย และยังรักษาในรพ. 135 ราย

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 30 ก.ค. มีคนไทยตกค้างเดินทางกลับจากอินเดีย 93 คน พบมีไข้ 1 คน อียิปต์ 290 คน พบมีไข้ 31 คน แคนาดา 23 คนและเวียดนาม 130 คน ส่วนวันที่ 31 ก.ค. จะมีผู้เดินทางกลับจากสหรัฐฯ 267 คน ญี่ปุ่น 125 คน และเกาหลีใต้ 200 คน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ nationweekend

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4) จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thestandard

-เพจไทยคู่ฟ้า ระบุว่า ตอนนี้ประเทศไทยขึ้นอันดับ 1 ประเทศที่ดีที่สุดด้านการฟื้นตัวจากโควิด-19 จากการจัดอันดับดัชนี Global COVID-19 Index (GCI) ที่ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ดูภาพรวมทั้งด้านการฟื้นตัว และด้านความรุนแรงของการระบาด โดยประเทศไทยได้คะแนนดีที่สุดในทั้ง 2 มิติ จาก 184 ประเทศทั่วโลก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-ก.พาณิชย์ เผย ม.ออกซฟอร์ดจัดทำดัชนีวัดความเข้มงวดของรัฐบาลในการรับมือกับไวรัสโควิด-19 (OxCGRT) ครอบคลุมมาตรการ 3 ด้าน ได้แก่ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด เช่น การปิดโรงเรียน และการจำกัดการเดินทาง มาตรการด้านเศรษฐกิจ เช่น การสนับสนุนรายได้ให้ประชาชน และการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ และมาตรการด้านสาธารณสุข เช่น ระบบการตรวจหาโควิด-19 และการลงทุนด้านสาธารณสุข โดยจีน ใต้หวัน ฮองกง เกาหลีใต้ มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมา ลาว รวมทั้งไทยอยู่ในกลุ่มที่รับมือกับไวรัสโควิด-19 ได้ดี

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, innnews

-ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วิชระสินธุ์ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันหน้ากากอนามัยเริ่มไม่ขาดตลาดแล้ว ขอให้โรงงานหน้ากากซีพีเปิดขายราคาถูกลง เพื่อนำเงินบริจาคเข้าสภาการศึกษา คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือน ส.ค.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ kapook

-ธ.อาคารสงเคราะห์ ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัย ให้แก่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และรพ.ลำปาง แห่งละ 10,000 ชิ้น พร้อมมอบเงินสนับสนุนร่วมต้านภัย COVID-19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, tnthailand)

-กกท. จัด "ไทยแลนด์ สตรอง" วิ่ง 450 ล้านก้าว-ออกกำลังกาย 9 ล้านนาที ต้อนรับ Sports New Normal โดยรายได้จากของที่ระลึกทุก ๆ 20 บาท จะร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิรพ.ราชวิถี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ thailandstrong.com และเฟซบุ๊ก : thailandstrong

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, แนวหน้า, Chiangmainews

-อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เปิดทดสอบระบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการท่องเที่ยว 1 ส.ค.นี้

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.คำตอบแทน อสม. ช่วยโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีอสม. เรียกร้องคำตอบแทนพิเศษอีก 500 บาท 19 เดือน ว่า ขอจ่าย 7 เดือนก่อนเพื่อให้เทียบเท่ากับหน่วยงานอื่นที่ได้คำตอบแทนพิเศษ เป็นการทยอยให้และจะให้จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 เียบร้อย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.อนุมัติคำตอบแทนให้อสม.และ อสส. 1,054,000 คน ตั้งแต่มี.ค.-ก.ย. 2563 รวม 7 เดือน วงเงินไม่เกิน 3,622 ล้านบาท โดยใช้กรอบเงินกู้ 45,000 ล้านบาทของสธ.โดยนายกฯ กล่าวในที่ประชุม ครม.ว่าเป็นเพียงรอบแรก หากโควิด-19 ยังไม่หยุดระบาดจะพิจารณารอบ 2 รอบ 3 ต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ)

-นายจรัส คำรอด ประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทน อสม.ประมาณ 50 คน เข้ายื่นหนังสือพร้อมช่อดอกไม้ให้กำลังใจและขอบคุณรมว.สธ. และรมช.สธ. ที่ผลักดันเรื่องค่าเสี่ยงภัยให้แก่ อสม.ทั่วประเทศ โดยรมว.สธ. แจ้งว่า นายกฯ รับปากว่าจะหาหรือให้ได้ครบ 19 เดือน แต่เบื้องต้นจ่าย 7 เดือนก่อน ซึ่งงบประมาณของปี 2563 อีก 12 เดือนที่เหลือ จะใช้งบประมาณของปี 2564 ที่เป็นงบของ สธ. โดยจะจ่ายย้อนหลังของเดือนมี.ค.-มิ.ย. เป็นเงิน 2,000 บาท หลังจากนั้นจะโอนเข้าให้ตรงตามเดือน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์)

-นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถามเรื่องคำตอบแทนอสม. ว่า 1.เหตุใดครม.จึงมีมติลดคำตอบแทนอสม.จาก 19 เดือน เหลือ 7 เดือน ทั้งๆ ที่สัญญาว่าจะให้ 19 เดือน 2.การเปรียบเทียบคำตอบแทนของอสม.กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือบุคลากรด้านการแพทย์ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะอสม.ไม่มีเงินเดือนประจำ การให้คำตอบแทน อสม. 19 เดือน รวม 9,500 บาท น้อยกว่าการเยียวยาประชาชนทั่วไปคนละ 15,000 บาท 3.รัฐบาลมีนโยบายปรับคำตอบแทนอสม.เป็นเดือนละ 1,500 บาท โดยจัดเป็นเงินงบประมาณประจำปีได้หรือไม่

-ด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ชี้แจงว่า คำตอบแทนเสี่ยงภัยอสม.ที่สภาพัฒนาฯ กลั่นกลองยังคง 19 เดือนเหมือนเดิม เพียงแต่ครม.อนุมัติขั้นต้น โดยเปลี่ยนจากเงินกู้เป็นงบกลาง 7 เดือน อีก 12 เดือน นายกฯ ย้ำว่าจะดำเนินการภายใต้งบกลาง

## ประเด็นข่าว

**2.มาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 6**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, nationtv.)

-พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. และโฆษก ตร. กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 6 ว่า นายกฯ สั่งการให้ตำรวจประสานงานใกล้ชิดกับก.มหาดไทย และผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ดูแลให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข ผับ คอนเสิร์ต สถานบริการต่างๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และกำชับเรื่องความพร้อมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรณีรองรับนักท่องเที่ยว Travel Bubble และให้ตำรวจทั่วประเทศเตรียมความพร้อมกรณีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศไปตามที่ต่างๆ ดูแลให้ทำตามมาตรการสาธารณสุข

**3.การจัดคอนเสิร์ต**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, kapook

-เพจหมอล้านหน้าพาด้า โพสต์คลิป โบกี้ไล่อัน นักร้องสาว ฉีกฉากกันพบปะแฟนคลับจนโดนวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม ด้านเจ้าตัวโพสต์ขอโทษแล้ว

**4.วางแผนรับมือการระบาดระลอก 2**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, nationtv.

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา โพสต์เฟซบุ๊กว่า โควิด 19 ระบาดรอบสองในเอเชียหลายประเทศ เช่น ฮองกง เวียดนาม จีน ส่วนฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ยังมีระบาดอย่างมาก トラบไคที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดการระบาดในประเทศไทย หรือเกิดซ้ำที่รุนแรงและน้อยที่สุดที่ระบบสาธารณสุขรองรับได้

**5.ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นายศราวุธ สีทอง อายุ 32 ปี แรงงานไทยในประเทศอุซเบกิสถาน ที่หมดสัญญาจ้างกับนายจ้างมาแล้ว 1 เดือน แต่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้เพราะอุซเบกิสถานปิดน่านฟ้า เปิดเผยว่า ตอนนี้แรงงานไทย 101 คน รอเครื่องบินที่จะกลับไทย และมีผู้ที่ได้รับแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 รวม 27 คน แยกไปอยู่อีกแคมป์หนึ่ง ส่วนเรื่องการเผาแคมป์คนงานไม่ได้ตั้งใจที่จะเผาจริง แต่เป็นความอัดอั้นตันใจ อยากให้นายกฯ ช่วยให้ได้กลับบ้าน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นายเชิดเกียรติ อัดถาวร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษก ก.การต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 30 ก.ค. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคโร ประเทศอียิปต์ ส่งคนไทยกลับแล้ว 290 คน ขณะนี้มีเหลือประมาณ 670 คน ในเดือนส.ค. จะจัดอีก 2 เที่ยวบิน รวม 580 คน สำหรับคนไทยที่ป่วย เจ้าหน้าที่จะประสานให้เดินทางไปรพ.เพื่อคัดกรอง ละเข้าระบบของสาธารณสุขอียิปต์ โดยศธ.อียิปต์มอบหมายแพทย์ชาวอียิปต์ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิด หากอาการรุนแรงจะได้รับการรักษาในรพ. แต่หากอาการไม่รุนแรงจะให้พักที่ที่พัก ขณะนี้ไม่มีคนไทยรักษาตัวในรพ. นอกจากนี้ ได้เปิดกลุ่มไลน์ซึ่งมีกรมการแพทย์และกรมควบคุมโรคของไทยให้คำแนะนำผู้ติดเชื้ออีกทางหนึ่งด้วย ส่วนการช่วยเหลือแรงงานไทยในอุซเบกิสถาน ได้เตรียมจัดส่งอาหารแห้งเพื่อแจกจ่ายให้แก่แรงงานไทยที่ร้องขอผ่านกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน ส่วนรายงานการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในแรงงานไทย 27 คน ได้รับรายงานว่า 10 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อแล้ว อีก 17 คนที่เหลือต้องตรวจเพิ่มเติมต่อไป

**5.แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ที่ จ.สระแก้ว จนท.ตำรวจ พบชาวกัมพูชานับถือศาสนาอิสลาม 7 คน มุ่งหน้ามาที่ด่านพรมแดนคลองลึก ทั้งหมดทำงานที่มาเลเซียแต่ตกงานเพราะโควิด-19 จึงลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติ จ.ยะลา เมื่อวันที่ 17 ก.ค. และเหมารถตู้มาส่งที่ชายแดน อ.อรุณประเทศ เพื่อข้ามตะเข็บชายแดน แต่มีรั้วลวดหนามกั้นจึงเดินออกมาและถูกจับ เจ้าหน้าที่นำเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองก่อนส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก เพื่อดำเนินคดีต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ตม.กาญจนบุรี ลาดตระเวนริมสะพานใกล้วัดกระทะทอง หมู่ 5 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค พบรถกระบะ 2 คันบรรทุกแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา 7 คน และ 17 คน นำตัวทั้งหมดมาสอบสวนที่ สภ.ไทรโยค

**6.ขอปลดล็อกภูเก็ตรับต่างชาติ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เดลินิวส์

-นายภูมิศักดิ์ รักแตงาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ภาคเอกชนอยากเสนอให้อนุญาตให้ภูเก็ตเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือต่างชาติที่ต้องการเข้ามาพัก 14 วัน ในโรงแรมของภูเก็ต เบื้องต้นมีชาวต่างชาติสนใจบินเข้ามาพักด้วยเครื่องบินส่วนบุคคล ประกอบด้วย ฮองกง มาเลเซีย และสิงคโปร์ ส่วนเครื่องบินเช่าเหมาลำมีหลายประเทศที่ติดต่อมา อาทิ จีน ไต้หวัน มาเลเซีย และฮองกง เป็นต้น โดยภูเก็ตมี Alternative State Quarantine ที่ผ่านการตรวจสอบของศธ. 3 แห่ง และอยู่ระหว่างตรวจสอบอีก 16 แห่ง โดยอยู่ระหว่างเตรียมเสนอเรื่องโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ คุยกับสสจ. ก่อนเสนอศธ.และศบค.ต่อไป ส่วนเครื่องบินเช่าเหมาลำได้เสนอผู้ว่าฯ ไปแล้ว

**สถานการณ์ในต่างประเทศ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, nationtv, mcot, xinhuathai, tnntailand, efinancethai, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, voathai, sanook)

-**สหรัฐฯ** สถานการณ์ในรัฐฟลอริดาวิกฤตหนัก เตียงไอซียูของรพ. 51 แห่งเต็มหมัด และทั้งรัฐเหลือราว 1 พันเตียง ขณะที่มีผู้เสียชีวิตในรอบ 24 ชม.

## ประเด็นข่าว

1,461 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดในรัฐอริโซนา รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐฟลอริดา และรัฐเท็กซัส จนต้องทบทวนแผนเปิดเศรษฐกิจที่ถูกล็อกดาวน์เมื่อเดือน มี.ค. และ เม.ย.

-อินเดีย พบผู้ป่วยใหม่ 52,123 ราย เป็นครั้งแรกที่มีผู้ป่วยยืนยันรายวันมากกว่า 50,000 ราย

-ญี่ปุ่น พบผู้ป่วยเพิ่ม 1,002 ราย เป็นตัวเลขผู้ป่วยรายวันที่เกิน 1,000 รายเป็นครั้งแรก

-เวียดนาม มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เชื่อมโยงการระบาดที่เมืองดานังเพิ่มอีก 9 ราย รวม 42 ราย และมีผู้ถูกกักกันโรคเชื่อมโยงเมืองดานังกว่า 81,000 ราย เจ้าหน้าที่สั่งปิดผับบาร์ในฮานอย รวมทั้งห้ามคนรวมตัวกันกลุ่มใหญ่ ส่วนผู้เพิ่งกลับจากดานังเข้ามาฮานอยกว่า 21,000 คน จะถูกติดตามมาตรวจหาไวรัสทุกคน

-เนเธอร์แลนด์ ไม่พบหลักฐานถึงประสิทธิผลของการใส่หน้ากาก รัฐบาลจึงไม่ออกเป็นข้อบังคับ แต่ให้ยึดเรื่องรักษาระยะห่าง 1.5 เมตร

-ฟิลิปปินส์ เตียงผู้ป่วยโควิด-19 ใกล้เต็ม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,874 ราย สะสม 85,486 ราย

-ออสเตรเลีย ชูล็อกดาวน์เมลเบิร์นไม่มีกำหนด หลังพบผู้ป่วยใหม่ 723 ราย ในรัฐวิกตอเรีย เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย

-กัมพูชา ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทางการทูตรายหนึ่งของสหรัฐฯ มีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวก ผู้ติดเชื้อสะสม 234 ราย

-อังกฤษ แสดงความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดรอบสองในยุโรป และพร้อมที่จะนำมาตรการกักตัวมาใช้อีกครั้งหากจำเป็น นอกจากนี้ ได้ปรับแก้มาตรการควบคุมโรค โดยขยายเวลากักกันโรคผู้พบเชื้อหรือแสดงอาการป่วยจาก 7 วัน เป็น 10 วันและให้มีผลบังคับใช้ทันที เนื่องจากพบความเป็นไปได้ว่าผู้ติดเชื้อและป่วยอาการไม่รุนแรง หรือกำลังหายป่วย มีโอกาสแพร่เชื้อต่อได้ในช่วง 7-9 วันหลังการป่วย

-ฮ่องกง เตือนการระบาดขนาดใหญ่ที่จะทำให้ระบบรพ.รับมือไม่ไหว รัฐบาลเริ่มบังคับใช้มาตรการวันระงับทางสังคมเข้มงวดที่สุด

-จีน พบผู้ติดเชื้อใหม่ 101 ราย โดย 98 รายเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ สะท้อนแนวโน้มการระบาดในระดับชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่มณฑลซินเจียง

-บราซิล เริ่มเปิดการเดินทางระหว่างประเทศ นักท่องเที่ยวจากทุกประเทศสามารถเดินทางเข้าบราซิลได้หากมีประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทาง

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 17,162,725 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือบราซิล 70,869 ราย สหรัฐฯ 61,520 ราย อินเดีย 52,249 ราย แอฟริกาใต้ 11,362 ราย โคลอมเบีย 8,670 ราย เม็กซิโก 7,208 ราย อาร์เจนตินา 5,641 ราย และรัสเซีย 5,475 ราย

### แต่งตั้งโฆษก สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, sanook

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. แต่งตั้ง พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เป็นโฆษก สธ. ปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ เสริมภาพลักษณ์องค์กร

### วันดับอักษโลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN, New18, thailandplus

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. กล่าวว่า วันที่ 28 ก.ค. ของทุกปีเป็น วันดับอักษโลก ในปีนี้รณรงค์ภายใต้หัวข้อ “กำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี ภายในปี 2573 : Eliminate Hepatitis B and C 2030” โดย สธ. และ อปท.ร่วมคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะฟรี ได้แก่ พนักงานเก็บขยะ, ผู้ที่เคยได้รับเลือดหรือรับบริจาคอวัยวะ, กลุ่มเสี่ยงตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, ผู้ที่มีประวัติใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด เป้าหมายรวม 50,000 คน ระหว่างวันที่ 10 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2563 ณ รพ.ประจำจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ โดยมีบริการให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรอง ส่งต่อ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา

### ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินรพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-ในงานเสวนาแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินสถานพยาบาล จัดโดย สธ. แพทยสภา และสภาการพยาบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า เมื่อเกิดเหตุในรพ. โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด ผู้บริหารรพ.ต้องหามาตรการการบริหารจัดการ มีวิธีการป้องกัน สร้างความเข้าใจ และประสานกับตำรวจ แต่ส่วนตัวไม่ยอมให้มีการยอมความ ต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาด และจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก และหาวิธีป้องกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเต็มที่

-นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า ปัจจุบันคดีบุกรุกตีกันในรพ. ทำทรัพย์สินเสียหาย ทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์ อัยการจะบรรยายในสำนวนคดีว่าเป็นพฤติกรรมทำร้าย ไม่เคารพ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ขอให้ศาลลงโทษสถานหนัก ซึ่งโทษมีจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และหากผู้ก่อเหตุเคยกระทำความผิดมาก่อน อัยการจะขอให้มีการเพิ่มโทษ คือ โทษที่กระทำความผิดครั้งล่าสุด โทษที่เคยทำผิดไว้และอยู่ระหว่างรอลงอาญา และโทษที่ไม่เช็ดหลาบ ในกรณีที่มีผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน จะส่งไปควบคุมพฤติกรรมที่สถานพินิจ ซึ่งอาจส่งไปบำเพ็ญประโยชน์ในรพ. ตำรวจหรือรพ.ทหาร เพื่อช่วยเหลือภาระงานของรพ.คู่กับการควบคุมความประพฤติด้วย ส่วนผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วยทั้งละเมิดและอาญา หากเป็นการทำผิดซ้ำ พ่อแม่จะถูกจำคุก 3 เดือนไม่รอลงอาญา กรณีที่มีการเสนอให้เพิ่มโทษนั้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขึ้นมา

ด้าน นายเมฆณี บุรณศิริ ระบุ การแก้ไขความรุนแรงในสังคมต้องถูกผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ และการปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมให้เยาวชนต้องทำอย่างจริงจัง

### โรคหอบหืด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (JS100, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, เนชั่นทีวี, thaiquote, New18, thailandplus)



## ประเด็นข่าว

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหอบหืดเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เชื้อโรค ไรฝุ่น แมลงสาบ เกสรหญ้า วัชพืช ฝุ่นควันต่างๆ น้ำหอม น้ำยาหรือสารเคมี สัตว์เลี้ยง กระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ของผู้ป่วย ทำให้เกิดอาการไอ หายใจไม่สะดวก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจเกิดพังผืดและการหนาตัวของหลอดลมทำให้มีการอุดกั้นของหลอดลมอย่างถาวร

นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคหอบหืดมักมีอาการหายใจลำบาก ติดขัด มีเสียงหวีด เหนื่อยหอบเวลาออกแรง แน่นหน้าอก เยื่อหลอดลมบวม ไอ มีเสมหะเหนียวข้น หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษา ผู้ป่วยโรคหอบหืดควรหลีกเลี่ยงหรือขจัดสิ่งต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้หรือกระตุ้นอาการหอบหืด พักผ่อนให้เพียงพอ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ ควรใช้ยาอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามคำแนะนำของแพทย์อย่างถูกต้อง และหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

### ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์, มติชนออนไลน์, thaiquote

-นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย. ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Monzy ทางอินสตาแกรมชื่อ “monzy.official” และเฟซบุ๊กชื่อ “คลับลดน้ำหนัก ลดความอ้วน Monzy” พบการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้สั่งระงับโฆษณาและดำเนินการเปรียบเทียบปรับ นอกจากนี้ ได้ประสานสสจ.ปทุมธานีให้ตรวจสอบสถานที่ผลิต คือ บ. ไวทัล เฮลท์ โปรดักส์ จก. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร 13-1-28686-1-0036 สำหรับอาหารชื่อมอนซี (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2559 และมีเอกสารบันทึกการผลิตเพียง 1 ครั้ง คือ lot number: MZ3630118Y จำนวน 30,000 แคปซูล วันที่ผลิต 25 ม.ค. 2561 ดังนั้น หากพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่รุ่นการผลิตดังกล่าว จัดว่าเป็นอาหารปลอม

### สมุดบันทึกสุขภาพพระสงฆ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, ChiangmaiNews

-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีมอบสมุดบันทึกสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ 16,600 เล่มในกทม. และเสริมศักยภาพพระคิลานธรรมและพระคิลานุปัฏฐาก บูรณาการสู่ความยั่งยืน ถือเป็นบททบทวนองค์ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่เขตปกครองของคณะสงฆ์ 6 เขต คือ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครใต้ กรุงเทพมหานครตะวันออก กรุงเทพมหานครเหนือ กรุงเทพมหานครใต้ และภาคีเครือข่ายรวม 153 รูป นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสสข. เขต 13 กทม. และสำนักอนามัย กทม. ถวายวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ทีมพระคิลานธรรมและทีมพระคิลานุปัฏฐาก

### เตือนภัยแมงกะพรุนกล่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, เนชั่นทีวี, Innews, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐออนไลน์, thailandplus, New18)

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า หนวดของแมงกะพรุนกล่องจะฉีดสารพิษเข้าสู่ผิวของเหยื่อ ทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและปอดล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ผิวหนังแพ้หรือผิวหนังตายได้ พิษมีความรุนแรงมาก หากสัมผัสเกินร้อยละ 10 ของผิวหนัง อาจทำให้เสียชีวิตได้ภายใน 5 นาที ส่วนใหญ่ผู้ที่โดนแมงกะพรุนกล่องจะมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่บางคนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต เบื้องต้น ให้ใช้น้ำส้มสายชูล้างบริเวณที่หนวดเกาะเป็นเวลา 30 วินาที แล้วใช้ผ้าปิดออก หากโดนตา ให้ล้างด้วยน้ำเกลือหรือน้ำเปล่า แล้วรีบไปรพ. หากมีอาการระบบหัวใจและปอดล้มเหลวต้องกู้ชีพโดยด่วน

### บรรจุข้าราชการ สส.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก

-นางเยาวเรศ คำมะนาด นายกสมาคมกึ่งสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย ตัวแทนชมรมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศเข้ายื่นฟ้อง ปลัด สส. ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้มีคำพิพากษาสั่งให้ สส.พิจารณาบรรจุพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ จากการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19

### ผู้ติดเชื้อเอชไอวีว่างงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสารน่ารู้

-เสนอจดหมายจากผู้ติดเชื้อเอชไอวี ระบุว่า จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันแห่งหนึ่ง สมัครทำงานในรพ. และหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนหลายแห่งใน กทม. และรพ.ของรัฐใน จ.นครสวรรค์ แต่ไม่ได้รับเข้าทำงานเพราะเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี อยากขอให้ช่วยดูแลและระเบียบของประเทศไทยที่เลือกปฏิบัติกับคนที่ป่วยเป็นโรคเอดส์และมีผลเลือดบวก

-ด้านเจ้าของคอลัมน์ ระบุ เมื่อต้นปี 2562 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์วันยุติการเลือกปฏิบัติโดยเน้นมาตรการปกป้องคุ้มครองสิทธิ และมาตรการสร้างความเข้าใจเรื่องการตีตราและการเลือกปฏิบัติในทุกกระดับ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยภายในปี พ.ศ.2573 จึงขอฝากถึงอธิบดีกรมควบคุมโรค ติดตามเรื่องนี้ ส่วนปัญหาระดับชาติด้านเอดส์ ต้องถามรมว.สธ. รวมทั้งต้องฝากกับนายกฯ